

เกร็ดข้อเสนอนะนักศึกษาเบื้องต้นบางอย่าง ที่อาจเป็นประโยชน์แก่นักศึกษาไม่มากก็น้อยเกี่ยวกับการผ่อนผันเข้ารับการศึกษาเพื่อเข้ารับราชการทหารกองประจำการ สำหรับผู้ที่ไม่ได้ศึกษาวิชาทหารและศึกษาอยู่ในสถาบันอุดมศึกษาหรือมหาวิทยาลัย

ตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ ได้กำหนดไว้โดยสังเขปว่า โดยปรกติชายไทยทุกคนต้องเป็นทหาร ไม่ว่าจะป็นทหารกองเกิน กองประจำการ หรือกองหนุน แต่กองทัพ โดยเฉพาะกองทัพบก ก็ได้ให้สิทธิพิเศษแก่นักศึกษา โดยผ่อนผันให้นักศึกษาไม่ต้องเข้ารับการศึกษาเพื่อรับราชการทหารกองประจำการ จนกว่าจะสำเร็จการศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันอุดมศึกษาหรือมหาวิทยาลัย ซึ่งมหาวิทยาลัยจะประกาศให้นักศึกษาที่ไม่ได้ศึกษาวิชาทหารมา(ต้องสำเร็จ รด. ชั้นปีที่ ๓) นำหลักฐานเอกสารไปยื่นขอรับการผ่อนผันที่งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา ซึ่งจะรับเอกสารประมาณเดือนสิงหาคมของทุกปีเป็นต้นไป และนักศึกษาจะต้องมีอายุ ๒๐ ปีในปีนั้นๆ ได้แก่แบบใบสำคัญทหารกองเกิน(สด. ๙), หมายถึงเพื่อให้ไปรับการคัดเลือกทหาร(สด. ๓๕), สำเนาทะเบียนบ้านภูมิลำเนาเดิม และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน อย่างละ ๑ ฉบับ

ทั้งนี้ นักศึกษาจะต้องยื่นเอกสารภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด ซึ่งจะต้องติดตามข่าวสารการประชาสัมพันธ์ต่างๆ หากล่วงเลยระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด นักศึกษาจะต้องไปเข้ารับการศึกษา หากจับฉลากได้ใบแดง(ไม่ว่าจะเป็นผลัด ๑ หรือผลัด ๒) จะต้องไปเข้ารับราชการทหารกองประจำการ จำนวน ๒ ปี และต้องลาพักการศึกษาโดยการรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา จะมีค่าใช้จ่ายตามระเบียบ เป็นระยะเวลา ๒ ปีเช่นกัน จะกลับเข้ามาลงทะเบียนเรียนใหม่หลังจากพ้นจากราชการทหารกองประจำการและเป็นกองหนุน

ฉะนั้น เพื่อเป็นการป้องกันความผิดพลาดและเสียโอกาสทางการศึกษาเพื่อความต่อเนื่อง นักศึกษาควรติดตามข่าวสารที่มหาวิทยาลัยจัดทำประกาศและสื่อต่างๆ โดยงานบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา และมีข้อเสนอแนะเบื้องต้นคือ หากนักศึกษารู้ว่าตัวเองมีอายุ ๒๐ ปี จะต้องไปติดต่อขอรับหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร(สด. ๓๕) จากสัสดีอำเภอตามภูมิลำเนาโดยเร็ว แล้วนำเอกสารหลักฐานดังกล่าวและที่เกี่ยวข้องไปยื่นขอผ่อนผันกับทางมหาวิทยาลัยต่อไป เพื่อจะขออนุมัติผ่อนผันไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดต่างๆ

ได้มีข้อสังเกตบางประการที่ผ่านมาจะปรากฏว่ามีนักศึกษาจำนวนมาก ที่ได้ไปยื่นเอกสารขอผ่อนผันทหารเลยกำหนดระยะเวลาที่ประกาศไว้ ทำให้เสียสิทธิการขอผ่อนผันทหาร เนื่องจากอำนาจการอนุมัติผ่อนผันอยู่ที่ผู้ว่าราชการจังหวัด ซึ่งสถาบันอุดมศึกษาหรือมหาวิทยาลัยเองหลังจากได้รับเอกสารจากนักศึกษาแล้ว จะต้องรีบดำเนินการขออนุมัติผ่อนผันการคัดเลือกทหารไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดต่างๆ โดยเร็ว ดังนั้น นักศึกษาที่ไม่ได้ศึกษาวิชาทหารมา(จบ รด. ชั้นปีที่ ๓) จะต้องรีบนำเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องไปยื่นขอผ่อนผัน ซึ่งการผ่อนผันการคัดเลือกทหารจะมีการผ่อนผันให้จนสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาหรือมหาวิทยาลัย เพียงแต่ต้องไปแสดงตัวทุกปีในวันคัดเลือกทหาร

สำหรับนักศึกษาที่เคยขออนุมัติผ่อนผันการคัดเลือกทหารเมื่อครั้งที่ศึกษา ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส) เมื่อมาศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จะต้องยื่นเอกสารเกี่ยวข้องเพื่อขอผ่อนผันใหม่ ซึ่งทางจังหวัดจะได้ทราบสถานะภาพของนักศึกษา ว่าปัจจุบันยังศึกษาอยู่หรือทำงานแล้ว แต่ทั้งนี้ นักศึกษาจะได้สิทธิผ่อนผันการคัดเลือกทหารได้ไม่เกินอายุ ๒๖ ปีบริบูรณ์

